



TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Tháng 4/2021
Lưu hành nội bộ

Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5

**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

CHUYÊN ĐỀ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN
VỮNG MẠNH; MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN

Phần thứ nhất
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN
VỮNG MẠNH, MỞ RỘNG MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm vấn đề tổ chức thanh niên, xuất phát từ sự đánh giá của Người về vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử. Người thấy rõ, muốn giải phóng dân tộc, muốn thành công xã hội mới, thanh niên phải được giáo dục, bồi dưỡng và tổ chức lại thành lực lượng, xuất phát từ vai trò, vị trí, quyết định của họ trong cách mạng. Theo Người: “... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”¹. Mục đích cuối cùng của việc nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là để tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu của Đảng.

Để phát huy vai trò của thanh niên, Hồ Chí Minh rất coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thanh niên. Người viết: “Ở Đông Dương, chúng ta có tất cả những cái mà một dân tộc có thể mong muốn... nhưng chúng ta thiếu tổ chức và

¹Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216

thiếu người tổ chức”². Để đi tới việc thành lập Đảng, Hồ Chí Minh đã hình thành một tổ chức của thanh niên - Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, với tư cách là tiền thân của Đảng. Đây chính là sự thể hiện trong thực tiễn luận điểm quan trọng của Người về hồi sinh thanh niên, thức tỉnh thanh niên không chỉ bằng báo chí, tuyên truyền mà phải tổ chức họ lại, đưa họ ra đấu tranh.

Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến xây dựng một tổ chức thanh niên Cộng sản làm cánh tay và đội hậu bị cho Đảng. Trong quan điểm của Người: Đoàn “*Là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương và chính sách cách mạng*”³, trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đoàn không chỉ là cánh tay mà còn là “*...đội hậu bị của Đảng*”⁴, nghĩa là, Đoàn là một tổ chức chính trị gần Đảng nhất và chỉ lớp người đi sau trong mỗi quan hệ với lớp chiến sĩ cách mạng đàn anh đi trước.

Về chức năng của Đoàn, Hồ Chí Minh còn chỉ rõ Đoàn là: “*Người phụ trách dìu dắt các cháu nhi đồng*”. Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chức năng của Đoàn Thanh niên được thể hiện hoàn chỉnh trong các mối quan hệ cơ bản nhất phản ánh tính chất của Đoàn là “*đội xung kích cách mạng*”.

Đoàn muốn mạnh thì mỗi thành viên trong tổ chức đều mạnh. Như vậy, rõ ràng chất lượng của tổ chức Đoàn được nâng lên từ chất lượng của từng đoàn viên. Đây chính là mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng đoàn viên trong tổ chức đoàn. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (2/1950) đã nêu lên vấn đề sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do chạy theo số lượng nên nhiều địa phương đã phát triển theo kiểu “*đánh trống ghi tên*”. Đại hội đã nghiêm khắc phê phán hiện tượng này và đề ra những chủ trương phải xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn với tư cách là “*Một tổ chức trung kiên*” của thanh niên có lòng yêu nước, tự nguyện phấn đấu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.

Luận điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng đoàn viên rất rõ ràng. Người nhiều lần khẳng định: “*Tổ chức của Đoàn phải rộng hơn Đảng... Cố nhiên, khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những thanh niên tốt*”⁵; “*Cần phải phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng*”⁶. Như vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng càng khó khăn phức tạp, Người yêu cầu về chất lượng đoàn viên ngày càng cao hơn. Chất lượng cán bộ, đoàn viên được Hồ Chí Minh xác định trong 5 điều Người dạy đoàn

²Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 2, tr.143

³Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.439

⁴Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 15, tr.77

⁵Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 13, tr.47

⁶Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 15, tr.78

viên, thanh niên trong thư Người gửi cho tuổi trẻ cả nước nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945):

“- Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

- Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt mọi mặt để đàn em noi theo”⁷.

Để từng bước hình thành những phẩm chất trên, Hồ Chí Minh yêu cầu từng đoàn viên cần ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức đoàn và trong các tập thể thanh niên để ra sức tu dưỡng, rèn luyện. Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Theo quan điểm Hồ Chí Minh, Đảng phải trực tiếp lãnh đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức đoàn để đoàn trở thành lực lượng tiên phong chiến đấu của thanh niên, đội hậu bị của Đảng và đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên phải trực tiếp chăm lo xây dựng, củng cố Đoàn. Nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ đảng cấp huyện (tháng 1/1967), Hồ Chí Minh căn dặn chi bộ phải chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên cho thật tốt, vì *“Đoàn viên và các đội thanh niên xung phong là cánh tay của chi bộ”⁸.*

Khi đến thăm các địa phương, đơn vị cơ sở, hoặc thay mặt Trung ương Đảng kêu gọi cán bộ, đảng viên, cũng như khi nhắc tới đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc tới đoàn viên. Trong lễ chúc mừng Đảng ta 30 tuổi (1/1960), Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương kêu gọi: *“...toàn thể đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở cương vị nào, làm công việc gì đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế, tài chính, gương mẫu trong mọi việc làm”⁹.* Đối với Người hai khái niệm đảng viên và đoàn viên luôn đi liền với nhau.

⁷ Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 14, tr.619

⁸ Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 15, tr.278

⁹ Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 12, tr.403

Đề Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc, theo Hồ Chí Minh cần phải phát động phong trào thi đua yêu nước, vì: *“Phong trào thi đua yêu nước làm nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến ở các ngành, các nghề. Đó là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ và vững chắc”*¹⁰. Vì vậy, xây dựng củng cố tổ chức Đoàn không chỉ là giữ sinh hoạt cho đều, nắm được danh sách đoàn viên, thu được đoàn phí, tổ chức học tập lý luận ... mà quan trọng nhất là phải thông qua hoạt động thực tiễn, qua phong trào hành động từ đó phát hiện những nhân tố tích cực mà bồi dưỡng, tuyển chọn để đưa vào Đoàn nhằm tăng sức chiến đấu cho Đoàn. Tổ chức đoàn chỉ có thể phát triển và trở thành vững mạnh khi thực hiện tốt vai trò đầu tàu, quy tụ thanh niên tham gia phấn đấu cho mục đích lý tưởng. Người dạy: *“Thanh niên phải làm xung phong đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung phong đến làm cho tốt”*¹¹.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Một là, mục tiêu của tổ chức, tập hợp thanh niên là để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Mục tiêu của đoàn kết, tập hợp thanh niên là hình thành một mặt trận rộng lớn, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đoàn mà Người luôn căn dặn phải thực hiện cho tốt. Người chỉ ra rằng muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực lượng vững chắc trước hết phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tránh cô độc, hẹp hòi.

Huấn thị tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội (27/9/1945) điều đầu tiên Người nêu ra là thanh niên phải hình thành một mặt trận thống nhất. Đầu năm 1946, Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Mặt trận đoàn kết thanh niên do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm trụ cột, lấy tên là Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam (sau đổi tên là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam). Hồ Chí Minh chỉ rõ: *“Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng”*¹², nên thanh niên phải được đoàn kết, tập hợp lại.

Hai là, cần phải đưa thanh niên vào các loại hình tổ chức thích hợp để ai cũng được giáo dục, rèn luyện, trưởng thành.

Tại Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc Bắc Bộ (25/11/1945), huấn thị với các đại biểu, Hồ Chí Minh phê bình: *“Trong tổ chức thanh niên vẫn còn giữ một xu hướng chật hẹp, không bao bọc được nhiều giai tầng, không kéo được đại đa số*

¹⁰Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 13, tr.91

¹¹Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 13, tr.298

¹²Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 13, tr.298

thanh niên”¹³. Vì lẽ đó, đến đầu năm 1946, Hồ Chí Minh chỉ thị phải hình thành Mặt trận đoàn kết thanh niên.

Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến thành lập các đơn vị thanh niên xung phong công tác mà Người cho rằng đây là nơi tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên và là trường học thực tiễn của thanh niên. Do sáng kiến độc đáo của Người nên lúc đó các đơn vị thanh niên xung phong công tác còn có tên gọi là Thanh niên xung phong của Bác Hồ. Thanh niên xung phong đã tồn tại và phát triển, trở thành nơi tập hợp đội viên hoạt động ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đảm nhiệm những công việc ở nơi khó khăn gian khổ rất có hiệu quả, đồng thời là môi trường rèn luyện của nhiều thế hệ thanh niên nước ta.

Ba là, yêu cầu về hình thức và phương pháp đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên.

Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp: *“Về phần mình, thì Đoàn cần phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc”*¹⁴. Theo Người, việc tìm tòi và ứng dụng có hiệu quả những hình thức, phương pháp thích hợp để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên là một quá trình nghiên cứu khoa học đòi hỏi tinh thần sáng tạo cũng như sự kiên trì, đặc biệt là đi sâu, đi sát thanh niên, hiểu được tâm tư, khát vọng của họ.

Bên cạnh việc tập hợp rộng rãi thanh niên tham gia, các hình thức, phương pháp phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển. Hồ Chí Minh khẳng định: *“Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta”*¹⁵, nghĩa là phát huy được lực lượng sẽ tạo ra sức mạnh. Người nhắc nhở cán bộ, đoàn viên *“Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh em thanh niên trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”*¹⁶.

Bốn là, phải bảo đảm mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ, mật thiết giữa tổ chức đoàn với đông đảo thanh niên.

Điều kiện quyết định thắng lợi việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là: Muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn viên phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, *“Phải xung phong trong mọi công tác; xung phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng, chứ không phải là xa rời quần chúng”*¹⁷. Và hơn thế muốn

¹³Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 4, tr.122

¹⁴Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.493

¹⁵Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 9, tr.90

¹⁶Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.439

¹⁷Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.440

thực hiện đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, vấn đề sống còn của Đoàn là phải bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ chức đoàn với đông đảo thanh niên, phải bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng đoàn viên với phương châm “*trọng chất hơn lượng*”.

Đoàn Thanh niên trước hết là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, nhưng Đoàn lại là người đại diện lợi ích chính đáng của thanh niên vì vậy Đoàn cũng là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Vì vậy, theo Người: “*Trong hoàn cảnh nào, Đoàn Thanh niên phải củng cố và phát triển hơn nữa*”¹⁸, chính là do yêu cầu tự thân của Đoàn. Một tổ chức quần chúng, từ quần chúng mà ra thì mối liên hệ với quần chúng là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển. Đó là mối quan hệ được xem như là máu thịt.

Theo Hồ Chí Minh: “*Muốn củng cố và phát triển, thì Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên*”¹⁹. Mối liên hệ này được thể hiện trên cả hai mặt: Vừa rộng rãi, tức là không bỏ sót một đối tượng nào, lại vừa chặt chẽ. Chặt chẽ ở đây chính là sự gắn bó mật thiết để hiểu được những gì thanh niên đang cần đến Đoàn, đang mong mỗi Đoàn và ngược lại. Nhưng cao hơn thế, không chỉ nắm được, hiểu được mà còn “*Phải quan tâm đến đời sống, công tác và học tập của thanh niên*”²⁰. Người đặt vấn đề đời sống lên trên bởi lẽ thanh niên là lớp người mới bước vào đời, mới bắt đầu xây dựng cho mình cuộc sống tự lập nên họ thường gặp rất nhiều khó khăn; họ cần tìm đến Đoàn như là người bạn đồng hành gần gũi nhất để có thể chia sẻ và giúp đỡ họ. Thanh niên cần được tạo điều kiện để học tập và làm việc. Học tập để tích lũy kiến thức và làm việc để cống hiến. Đó là hai vấn đề mà ở bất cứ ở đâu, hoạt động trên lĩnh vực nào, thanh niên đều cần được giúp đỡ.

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

¹⁸Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 12, tr.19

¹⁹Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.493

²⁰Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, tập 10, tr.439

NGÀY LỄ LỚN ĐẤT NƯỚC

- 07/4/1907: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.
- 21/4: Ngày sách Việt Nam.
- 23/4: Ngày sách và bản quyền thế giới.
- 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước.
- 27/4/1998: Ngày mất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.
- 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động.

LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975

Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.

Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Mặc dầu đã bị thất bại nặng nề, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai vẫn ngoan cố theo đuổi âm mưu áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới lên toàn bộ miền Nam nước ta. Chúng đã trắng trợn chà đạp hầu hết các điều khoản chủ yếu của Hiệp định, tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới trên quy mô lớn bằng các kế hoạch "tràn ngập lãnh thổ" và những cuộc hành quân "bình định" lấn chiếm vùng giải phóng, chông chát muôn vàn tội ác đối với đồng bào ta.

Đánh giá đúng âm mưu của kẻ thù, Đảng ta nhận định rằng, bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng phải là con đường bạo lực, kiên quyết dùng chiến tranh cách mạng đánh bại cuộc chiến tranh thực dân kiểu mới của Mỹ - ngụy.

Sau hai năm 1973, 1974 và nhất là từ chiến thắng giải phòng toàn tỉnh Phước Long, cục diện chiến trường miền Nam đã thay đổi một cách căn bản, có lợi cho ta. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng, tháng 10-1974 và đầu năm 1975, đã kịp thời đánh giá đúng lực lượng so sánh giữa ta và địch, vạch rõ sự xuất hiện của thời cơ lịch sử và hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mỹ bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt mùa Xuân năm 1975.

Ngày 10-3-1975 cuộc Tổng tiến công chiến lược và nổi dậy vĩ đại được mở đầu bằng trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ của quân ta vào thị xã Buôn Mê Thuật - một vị trí then chốt, hiểm yếu trong hệ thống phòng ngự của quân địch ở Tây Nguyên. Trận đánh trúng huyết mạch đã làm rung chuyển toàn bộ Tây Nguyên và bắt đầu quá trình sụp đổ không thể cứu vãn nổi của ngụy quân và ngụy quyền Sài Gòn. Sau thất bại nặng nề và choáng váng đó, quân ngụy phải rút khỏi Kon Tum và Pleiku ngày 24-3, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn đã được hoàn toàn giải phóng.

Một cao trào tiến công và nổi dậy đã dâng lên mạnh mẽ ở các tỉnh ven biển miền Trung Trung Bộ. Các tỉnh thành được giải phóng với một nhịp độ dồn dập.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã toàn thắng. Miền Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Trong 55 ngày đêm chiến đấu dồn dập và thần tốc, anh dũng và táo bạo, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến tranh khổng lồ và hiện đại của quân ngụy đông tới 1.351.000 tên, được xếp vào loại mạnh nhất ở Đông Nam Á, đã xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ trung ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng từ hơn hai chục năm nay. Chế độ thực dân mới đã hoàn toàn bị sụp đổ. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đập tan toàn bộ lực lượng quân sự địch.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài 117 năm của đế quốc xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử 4.000 năm của mình - kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Đối với đế quốc Mỹ, đây là một thất bại nặng nề nhất, nghiêm trọng nhất trong toàn bộ lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Thất bại đó đã đánh dấu một thời kỳ suy sụp mới, toàn diện của chủ nghĩa đế quốc Mỹ - "Thời kỳ sau Việt Nam" và khẳng định sự phá sản không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Thắng lợi của Việt Nam một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại: "Trong thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, gương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ" (nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam).

Nguồn: www.lichsvietnam.vn

LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NINH

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUẢNG NINH TRỞ THÀNH TỈNH DỊCH VỤ, CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI (2011-2017)

I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2011), KHỞI ĐỘNG NĂM THANH NIÊN 2011

Năm 2010, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh được Trung ương Đoàn xếp hạng đứng thứ tư toàn quốc, nhận cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh Trung du Bắc Bộ; ghi nhận những kết quả mà các thế hệ cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quảng Ninh đã đạt được, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tổ chức Đoàn, Hội, Đội là sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội cho công tác thanh niên,

Tháng 4/2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về *"Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2001-2010"*.

Nghị quyết chỉ rõ quan điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên: *"Tiếp tục quán triệt những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác thanh niên, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong sự nghiệp đổi mới; gắn công tác thanh niên với nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới"*. Nghị quyết nêu ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Tại Kết luận số 01-KL/TU, ngày 06/12/2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ rõ: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 11/4/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) “Về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2001 - 2010”, Chương trình phát triển thanh niên Quảng Ninh đến 2010, gắn với thực hiện Chương trình hành động số 19 - CTr/TU ngày 09/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “Về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về công tác thanh niên có sự chuyển biến, tiến bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung phong tình nguyện trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh được các cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm chăm lo, mang lại hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên đẩy mạnh các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ mọi mặt.

Nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên có chuyển biến, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên phát triển mạnh. Thanh niên ngày càng có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo. Tổ chức Đoàn các cấp đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo hơn đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi phát triển, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác phát triển Đảng viên trẻ được cấp ủy quan tâm, có các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.

Về những tồn tại hạn chế, Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ: Một số cấp uỷ chưa đánh giá đúng tình hình thanh niên và công tác thanh niên, phương thức lãnh đạo công tác thanh niên chậm đổi mới. Công tác quy hoạch, bố trí cán bộ đoàn cơ sở một số nơi còn nhiều bất cập. Hoạt động của đoàn thanh niên ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư còn lúng túng, phương thức hoạt động chậm đổi mới. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình thanh niên phạm tội và bạo lực vị thành niên có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng vũ khí nóng. Công tác giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, xu hướng sống thực dụng, thiếu hoài bão lý tưởng, biểu hiện vô cảm có chiều hướng gia tăng ở một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được sau 10 năm triển khai Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 11/4/2001 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI), những tồn tại hạn chế và căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Thanh niên có vai trò, vị trí quan trọng, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là lực lượng quan trọng góp phần đưa Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, thanh niên có nhiều cơ hội để phát triển và cũng chịu tác động rất lớn về những mặt trái của xã hội. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và tổ chức Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “*Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá*”; nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên; tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Năm 2010, tình hình thanh niên Quảng Ninh có sự dịch chuyển về cơ cấu: Thanh niên nông thôn giảm, Thanh niên công nhân, đô thị, khối dịch vụ ngày càng tăng. Tỷ lệ thanh niên qua đào tạo nghề tăng nhanh, cơ cấu lao động trẻ có sự chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn trước; đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên được nâng lên. Đa đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, của tỉnh; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện; chủ động nắm bắt kiến thức khoa học - công nghệ mới, các chủ trương, chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh; có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; có nguyện vọng phấn đấu trở thành Đoàn viên và Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh thiếu nhi.

Năm 2011, được Đảng và Nhà nước chọn là Năm Thanh niên, kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Với phương châm “*Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ*”, Năm Thanh niên 2011 là môi trường thuận lợi để tuổi trẻ Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện an sinh xã hội bằng những phần việc, những công trình, hoạt động rất cụ thể. Đây cũng là năm

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm chăm lo hơn đến thế hệ trẻ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ ra sức rèn luyện cống hiến phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh Quảng Ninh đã tích cực xây dựng, trình với cấp ủy Đảng đề án Năm Thanh niên, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011) nhiều hoạt động khởi động Năm Thanh niên tạo dấu tốt đẹp trong xã hội. Trong sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và toàn xã hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo “*Khởi động năm thanh niên, chào năm mới 2011- chào thập niên mới*” với 5 ngày trọng tâm: ngày thanh niên hành động vì người nghèo; ngày thanh niên hành động vì môi trường; ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ngày thanh niên vì biên cương Tổ quốc; ngày thanh niên hiến máu nhân đạo. Chỉ đạo điễm các đơn vị: Tiên Yên, Đoàn Than, Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Toàn tỉnh đã tổ chức 321 chương trình gặp mặt với sự tham gia của gần 4.910 cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; 532 Lễ mít tinh, kỷ niệm trọng thể với sự tham gia trực tiếp của gần 300.000 đoàn viên, thanh niên; trao 449 kỷ niệm chương “*Vì thế hệ trẻ*”; tuyên dương được 842 gương mặt trẻ, tài năng trẻ, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; kết nạp mới 11.126 đoàn viên, giới thiệu 912 đồng chí kết nạp Đảng. **Điểm nhấn** là Lễ mít tinh kỷ niệm “*80 năm tuổi trẻ Quảng Ninh vững bước đi lên*”, tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 26 tài năng trẻ. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Năm 2011, Chương trình giao lưu đối thoại với đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh với Chủ đề “**Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên**” lần đầu tiên được tổ chức tại sân khấu ngoài trời với sự tham gia của trên 2000 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Đã có 800 câu hỏi của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh gửi tới đồng chí Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các Sở ban ngành thể hiện những vấn đề thanh niên quan tâm hiện nay như vấn đề nghề nghiệp việc làm, học tập, hoạt động tình nguyện...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động Chiến dịch “*50 ngày bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới*” với sự tham dự của đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong toàn tỉnh. Với phương châm: “*Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh 1 phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long*”, Lễ phát động chiến dịch được tổ chức đồng loạt tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh gắn với đó là hoạt động tập huấn, hướng dẫn cách thức bầu chọn, tổ chức bầu chọn, bầu chọn trực tiếp... Với các hoạt động bầu chọn sôi nổi trong và ngoài tỉnh, tuổi trẻ

toàn tỉnh đã đóng góp trên 1.000.000 phiếu bầu và trên 12 triệu tin nhắn của tuổi trẻ bầu chọn cho Vịnh Hạ Long đã thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ trong quảng bá, tôn vinh di sản của quê hương, đất nước; góp phần quan trọng để Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Ngày 04/6/2010, Chính phủ ban hành quyết định số 800 - QĐ/TTg phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIII ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/10/2010 về "*Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020*", trong đó xác định mục tiêu: phấn đấu đến năm 2015 Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới. Cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều chương trình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét. **Điểm nhấn** là Chương trình giúp 1.000 hộ gia đình vùng dân tộc, khó khăn di chuyển chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới. Đây là việc làm tham gia trực tiếp vào thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cũng là công việc khó khăn, phức tạp bởi tác động đến phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt lâu đời của đồng bào vùng dân tộc, khó khăn của tỉnh.

Sau một năm triển khai thực hiện, bằng nỗ lực, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh đã hoàn thành giúp đỡ 1.518 hộ gia đình di chuyển chuồng trại, vượt trên 150% chỉ tiêu đặt ra, với trên 2 tỷ đồng kinh phí do tổ chức Đoàn tham mưu huy động, 115 đội hình thanh niên tình nguyện với 16.513 ngày công lao động của thanh niên trực tiếp tham gia thực hiện chương trình. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đoàn Thanh niên ở nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, tích cực, chủ động như các đơn vị Bình Liêu, Đầm Hà, Vân Đồn, Móng Cái.

Chương trình "*Hành trình biển đảo quê hương*" được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn bắt đầu triển khai xây dựng năm 2011, tổ chức các chuyến hành trình đến với huyện đảo Cô Tô với mục đích góp phần giáo dục về truyền thống, lịch sử và chủ quyền an ninh, biên giới biển đảo cho thế hệ trẻ. Năm 2011 đã tổ chức được 6 chuyến Hành trình biển đảo với sự tham gia của gần 600 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đến với huyện đảo Cô Tô - nơi duy nhất được Bác Hồ đồng ý dựng tượng của Người khi Người còn sống. Thông qua chương trình đã huy động kinh phí gần 80 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ di chuyển chuồng trại, nhà vệ sinh không hợp vệ sinh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 3 buổi tọa đàm với chủ đề "Tuổi trẻ Quảng Ninh học tập và làm theo lời Bác"; 6 chương trình giao lưu văn nghệ, lửa trại với chủ đề về Bác Hồ, về thanh niên và quê hương, đất nước và tuyên truyền kỷ niệm "50 năm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển"... thu hút gần 2.000 đoàn viên thanh

niên, nhân dân trên đảo tham gia, tạo sự gắn bó, gần gũi giữa đoàn viên, thanh niên với bà con nhân dân huyện đảo.

Năm 2011, là năm tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia tích cực, chủ động vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về bầu cử, nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, diễn biến và những vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử; gặp mặt cử tri trẻ, cử tri đủ tuổi 18; tập huấn cho đại biểu trẻ ứng cử lần đầu; thành lập **1.440 đội** thanh niên tình nguyện tại **1.440 tổ bầu cử**, 24 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện với **5.084** đoàn viên, thanh niên đảm nhận trang trí, bảo vệ an ninh trật tự, hòm phiếu di động...Toàn Đoàn đã tổ chức **06** chương trình giao lưu, gặp mặt hơn **2.400** cử tri trẻ là thanh niên, học sinh sinh viên; phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho **hơn 500** học viên tại Trung tâm Giáo dục và Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh; tổ chức chương trình nghệ thuật “*Ngày hội non sông*”. Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tích cực, hăng hái tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, chủ động phát hiện, giới thiệu đại biểu trẻ, đủ phẩm chất, năng lực tham gia ứng cử HĐND các cấp. Thông qua các hoạt động đã giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho đoàn viên thanh niên và góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIII, được Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2011), các cấp bộ Đội tổ chức nhiều hoạt động trang trọng, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, hấp dẫn đội viên, thiếu nhi, có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo: *100% Liên đội* tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tổ chức bồi dưỡng, phát triển “*Lớp đội viên 70 năm*” - kết nạp được 7.000 đội viên mới; 126/369 liên đội tổ chức thi Nghi thức Đội; 75/369 liên đội tổ chức Chương trình “*Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Quảng Ninh*”. Vận động đội viên hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “*70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước*” do Hội đồng Đội Trung ương phát động với **91.039 bài** dự thi. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm với sự tham gia của gần 1.000 đội viên, Giáo viên - Tổng phụ trách đội tiêu biểu; tổ chức hội thi Nghi thức Đội - Tiếng kèn Đội ta; tuyên dương 75 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2006 - 2011; phối hợp với Báo Thiếu niên tiền phong trao 20 suất học bổng Vừ A Dính Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội là diễn đàn để cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên và nhi đồng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; ghi nhận, tri ân, động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân

có nhiều đóng góp trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi và trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Hội thi Họa mi vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2011 được tổ chức vào ngày 04 - 05/6/2011 với sự tham gia của 15 đoàn (Thành phố Hạ Long có 02 đoàn) và 83 tiết mục dự thi ở tất cả các thể loại, trong đó các tiết mục đơn ca chiếm 53% (44/83 tiết mục). Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức đã trao: 15 giải toàn đoàn, trong đó: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 06 giải khuyến khích; 21 giải A, 14 giải B, 14 giải C và 03 giải khuyến khích cho tất cả các thể loại.

Công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai đạt hiệu quả với nhiều hoạt động sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, góp phần hiệu quả giáo dục đoàn viên thanh niên: hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hoạt động kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và 50 năm đường Hồ Chí Minh trên biển được các cấp bộ Đoàn triển khai với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tọa đàm, ôn truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi...; “*Tuần đền ơn đáp nghĩa*” và “*Lễ thắp nến tri ân*” các Anh hùng liệt sỹ được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm trong toàn tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo và trên 3.000 đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thắp những ngọn nến tri ân ở 3.716 phần mộ liệt sỹ. Đây là hoạt động thường niên nhằm tưởng nhớ đến công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, phát huy truyền thống “*Đền ơn đáp nghĩa*”, “*Uống nước nhớ nguồn*” của nhân dân Việt Nam... Đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Tuổi trẻ Ngành Than đã triển khai, tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2011) như: Mít-tinh ôn lại truyền thống; gắn biển các công trình, phần việc thanh niên; thăm, tặng quà các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, gia đình công nhân khó khăn; đề xuất, đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu của Tuổi trẻ Than Quảng Ninh.... Đặc biệt, không khí thi đua lao động sản xuất trong tuổi trẻ ngành Than rất sôi nổi.

Một trong những hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm triển khai thực hiện đó là đẩy mạnh triển khai giúp đỡ, cảm hóa thanh niên có quá khứ lầm lỗi, chậm tiến. Đoàn Thanh niên các địa phương chủ động triển khai, lập danh sách, xem xét để có hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, tư tưởng; gặp gỡ, trao đổi chia sẻ, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, để các bạn xóa mặc cảm và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, sống và làm việc theo pháp luật; chú trọng giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép bằng nhiều hình thức sinh hoạt tạo những sân chơi bổ ích để

các thanh niên lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Toàn Đoàn lập danh sách nhận giúp đỡ, cảm hoá 602 thanh niên có quá khứ lầm, thanh thiếu niên hư chậm tiến, trong đó có 186 thanh niên đã có tiến bộ.. Trong giai đoạn 2011-2020, tiến hành dạy nghề và giải quyết việc làm cho 138 thanh niên có quá khứ lầm, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tư vấn, giới thiệu việc làm cho 191 thanh niên hoàn lương làm việc tại các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ.

Hàng năm, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp cho 100% học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Năm 2011, Chương trình Tư vấn mùa thi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh theo hình thức các gian hàng thu hút sự tham gia của 4.000 học sinh lớp 12 của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy với sự chủ động, sáng tạo đổi mới trong cách làm, chương trình “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp” ở Quảng Ninh đã và đang khẳng định vai trò là cẩm nang hữu ích cho ngày càng nhiều đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trong việc lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp phù hợp tương lai.

Cũng trong năm 2011, Giải khiêu vũ thể thao tỉnh Quảng Ninh mở rộng lần thứ nhất được tổ chức chuyên nghiệp với quy mô lớn với sự tham gia của 73 đôi nhảy đến từ các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Nguyên..., tham gia tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau là hoạt động văn hoá, thể thao gây được sự quan tâm chú ý của đông đảo thanh niên và tầng lớp nhân dân, góp phần vấp thành công chung của Lễ hội du lịch Hạ Long năm 2011.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều nội dung và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới, đảm bảo quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, nhất là việc tổ chức cho thanh niên, đội viên tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn. Công tác phát triển đoàn viên mới trên địa bàn dân cư, trong thanh niên công nhân được quan tâm. Toàn Đoàn đã phát triển mới 19.857 đoàn viên, trong đó 11.126 đoàn viên dịp kỷ niệm *80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*, giới thiệu cho Đảng 5.529 đoàn viên ưu tú, 3.018 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. **(Còn tiếp)**

KẾT QUẢ THÁNG THANH NIÊN 2021

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi

Với chủ đề Tháng thanh niên năm 2021 "*Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng*", trong đó tập trung đầu tiên vào nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình "Hành trình giáo dục truyền thống", Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; tuyên dương gương mặt trẻ, Tài năng trẻ; tuyên dương 90 chi đoàn, đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc; Tọa đàm, đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trong thời gian qua các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức **139** hoạt động tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; **876** hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; **61.518** ĐVTN hưởng ứng hoạt động truyền thông "Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh" trên mạng xã hội; **795** bài viết, tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng của cơ sở, huyện, tỉnh và Trung ương về các trọng tâm nội dung Tháng Thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...; Các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai công tác tuyên truyền, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động; Tuyên truyền các Nghị quyết, kế hoạch quan trọng của Tỉnh ủy năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, học tập 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng đề cương tuyên truyền 90 năm thành lập Đoàn, bộ công cụ tuyên truyền trực quan (các loại băng zôn, banner, tranh cổ động...) triển khai xuống Đoàn cơ sở. Chỉ đạo, đôn đốc cơ sở đăng tải lên các trang mạng xã hội, website, in ấn và treo tuyên truyền trực quan tại các tuyến đường, công sở, trường học, cao điểm từ ngày 16 - 31/3/2021.

Triển khai bộ infographic tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3 với chủ đề "*Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*", chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

2. Phong trào hành động cách mạng của thanh niên

2.1. Tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhiều ca dương tính với COVID-19, tuy nhiên trong vòng 1 tuần cao điểm thần tốc, tỉnh Quảng Ninh đã ngăn chặn được đà lây lan, kiểm chế và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện Thông báo số 137-TB/TU ngày 01/3/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 01/3/2021; Công văn số 1180/UBND-DL1 ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai mở lại một số hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Công văn 1701-CV/TĐTN-PT ngày 05/3/2021 về triển khai phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, chỉ đạo Cán bộ Đoàn các cấp, đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh, của địa phương và đơn vị. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, của cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu từng đơn vị; triển khai nhiệm vụ theo hướng "thắt chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong một cách có kiểm soát". Thường xuyên cập nhật và chia sẻ các thông tin chính thống về diễn biến của dịch bệnh, tránh đưa thông tin không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, để cùng phối hợp chung tay ngăn và dập dịch COVID-19 trên địa bàn, thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn các cấp, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi triển khai nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn các cấp tiếp tục phối hợp khai báo sức khỏe, vận động người thân, gia đình tự nguyện khai báo; chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh, của địa phương và đơn vị, thường xuyên cập nhật và chia sẻ các thông tin chính thống về diễn biến của dịch bệnh.

Phối hợp kiểm tra, giám sát, phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; tiếp tục thực hiện phong trào "Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người trốn, người không chấp hành nghiêm cách ly" tại Kế hoạch số 249-KH/TĐTN-PT ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; hỗ

trợ, thăm hỏi, động viên thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

2.2. Phong trào thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Các phong trào thanh niên tình nguyện được diễn ra tùy tình hình và điều kiện đặc thù của địa phương, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

- Toàn Đoàn tổ chức **394** hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với **29.944** lượt ĐVTN tham gia. Tổ chức phát động và trồng cây xanh, vườn hoa, trong Tháng Thanh niên trồng **109.383** cây xanh; xây dựng mới **35,9 km** tuyến đường xanh, tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" và tham gia sửa chữa **7,3 km** đường nông thôn mới; phối hợp thấp sáng **12 km** đường khu dân cư; phối hợp tổ chức **311** hoạt động tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị.

- Đoàn các cấp tổ chức **658** hoạt động bảo vệ môi trường, đồng loạt triển khai chương trình “Ngày chủ nhật xanh” trong Tháng Thanh niên với **79.964** đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai các mô hình bảo vệ môi trường tham gia mang lại hiệu quả, như: dọn vệ sinh môi trường, nhặt rác tại bờ biển, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải, xóa các điểm đen về vệ sinh môi trường, mô hình Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ, mô hình chống rác thải nhựa.

2.3. Hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân, đồng hành với thanh niên

Đoàn các cấp duy trì Đội thanh niên tình nguyện Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp tỉnh, bố trí cán bộ trực và hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Tại cơ sở, Đội TNTN tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã, phường; hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử cho nhân dân trong tỉnh.

Tổng kết chương trình Hiến máu tình nguyện trong Tháng Thanh niên năm 2021 chức các chương trình Hiến máu tình nguyện thu về **2.981** đơn vị máu. Tổ chức **60** hoạt động trong chương trình "Tháng Ba biên giới" và tổ chức **466** hoạt động trong "Ngày thứ bảy tình nguyện"; tổ chức các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách xã hội.

Triển khai các hoạt động đồng hành, chăm sóc thanh thiếu nhi trên toàn tỉnh: Tổ chức **29** chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm với **2.193** lượt

ĐVTN tham gia; tổ chức **125** ngày hội, cuộc thi, hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng cho thanh niên.

Toàn đoàn tổ chức **26** hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp với **634** lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ. Đoàn cấp huyện cùng các ban ngành, đơn vị tổ chức **40** hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng, giới thiệu việc làm cho thanh niên với **1.607** lượt ĐVTN tham gia hoạt động.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

Trong trạng thái "Bình thường mới", hoạt động xây dựng Đoàn, phát triển Đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, phù hợp với từng địa phương. Tổ chức **229** hoạt động tuyên truyền, rèn luyện đoàn viên; **28** buổi sinh hoạt chuyên đề về Luật Thanh niên (sửa đổi); tổ chức **41** buổi đối thoại, trao đổi lãnh đạo địa phương với Đoàn viên thanh niên; tổ chức hoạt động xét chọn và tuyên các Chi đoàn mạnh, Bí thư chi Đoàn giỏi để đăng ký thi cuộc thi cấp tỉnh và tuyên dương tại chương trình của Tỉnh đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, kết nạp Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nổi bật, chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tối thiểu 01 Lễ công nhận Lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy mô cấp huyện tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; đoàn viên mới kết nạp được trao Nghị quyết kết nạp Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tặng áo Thanh niên Việt Nam... Kết quả, toàn Đoàn đã tổ chức kết nạp mới **9.429** đoàn viên đoàn viên mới; thành lập mới **01** tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; 100% Chi đoàn tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, như: nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong Chi đoàn, tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức...

Ngày 17/3/2021, tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi tỉnh Quảng Ninh. Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi tỉnh có 31 thí sinh đăng ký tham gia, đại diện cho 13 đơn vị cấp huyện và 08 trường THPT, ĐH toàn tỉnh; đây là dịp đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức khả năng, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung nguồn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Qua đó xây dựng người cán bộ Đoàn năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Hội thi đã trao 1 giải nhất, 3 nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích và 3 giải phụ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TOÀN ĐOÀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thiết thực các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) như: hoạt động thể dục thể thao; tổ chức sinh hoạt chính trị, ôn truyền thống dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, thu hút cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên về các hoạt động Tháng thanh niên, nhằm giúp đoàn viên thanh niên biết, hiểu rõ tầm quan trọng của Tháng thanh niên từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khả năng sáng tạo, nhiệt tình tham gia các hoạt động. Đoàn Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nổi bật là:

- Ngày 28/2, tại tại Đảo Trần - Đảo Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức chương trình khởi động Tháng Thanh niên năm 2021. Các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình gặp mặt, ôn truyền thống nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

- Ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và 90 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Chương trình có sự tham dự của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở, Ban ngành của Tỉnh là cầu nối để lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng chia sẻ, lắng nghe, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và những kiến nghị, phản ánh của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời truyền thông điệp kêu gọi thanh niên tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, 90 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được trao giấy chứng nhận và tặng biểu trưng vì những đóng góp, cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuyên dương Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2020 vào ngày 25/3/2021 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng

Ninh. Chương trình ôn lại truyền thống lịch sử 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Quảng Ninh qua phóng sự "Tự hào truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh" và trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ; Bằng khen của Trung ương Đoàn cho **27** tập thể, **45** cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho **16** tập thể, **14** cá nhân; Tuyên dương **10** gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Tuyên dương **24** Tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

- Trong Tháng Thanh niên có **09** công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với giá trị công trình trên **3 tỉ 580 triệu đồng**. Toàn tỉnh có **883** công trình, phần việc thanh niên với giá trị lên tới hơn **10 tỉ đồng**. Việc triển khai xây dựng các công trình là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu rộng, là dịp để thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng tham gia phát triển địa phương.

- Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm, gặp mặt và tuyên dương **577** thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực; tổ chức **115** hoạt động thi đua trong Tháng Thanh niên với **62.432** lượt ĐVTN tham gia. Đoàn toàn tỉnh có **116** hoạt động tổ chức theo hình thức trực tuyến; tổ chức **448** hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, **378** ngày hội cho thanh thiếu nhi với **122.088** lượt ĐVTN tham gia; tổ chức **135** hoạt động tọa đàm, giao lưu các Câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên.

- Ngày 25/3/2021, Ngày hội Thanh niên khỏe, Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn được đồng loạt tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn với **412** Liên đội, đoàn trường tổ chức hoạt động Ngày hội.

- Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh tổ chức Giải bóng đá học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2021 từ ngày 20 - 23/3/2021 chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với 06 đội bóng của các trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, Đại học Hạ Long, Đại học Công nghiệp, Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng, CLB Lưu học sinh Lào, CĐ Y tế Quảng Ninh tham gia. Các trận đấu được livestream trực tiếp trên fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên xem và cổ vũ.

CÔNG TÁC CÁN BỘ

Công bố quyết định công nhận Bí thư Tỉnh đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Chiều 25/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công nhận Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.



Đại diện Ban chấp hành Trung ương Đoàn trao quyết định công nhận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Hải.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đoàn công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Hoàng Văn Hải.



Đồng chí Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái An, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn chúc mừng cá nhân đồng chí Hoàng Văn Hải được tin nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Văn Hải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập, phát huy thế mạnh, tạo sự đoàn kết trong nội bộ thường trực, thường vụ để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh có nhiều bước phát triển mới, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, mong muốn của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi trong tỉnh.



Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn hứa sẽ luôn gìn giữ tình cảm và nhiệt huyết đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nỗ lực hoàn thiện bản thân, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đoàn, cùng với Ban Thường vụ lãnh đạo các cấp bộ Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tổ chức Đoàn xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Baoquangninh.com.vn

KHỞI NGHIỆP - LẬP NGHIỆP

Tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi

Nhiều năm trở lại đây, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm, chú trọng trong công tác đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, Ban thường vụ Huyện đoàn Tiên Yên tích cực xây dựng kế hoạch và định kỳ tổ chức tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Chấp mối các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Agribank, Vietcombank trên địa bàn, giúp thanh niên tiếp cận tốt với nguồn vốn 120 để huy động, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để phát triển mô hình kinh tế của thanh niên. Từ đó, đã có nhiều tấm gương thanh niên trên địa bàn huyện đã mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư và khởi nghiệp thành công. Tấm gương đoàn viên Trần Đăng Hạnh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phong Dụ là tấm gương sáng, điển hình trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế của huyện nhà.



Đồng chí Trần Văn Hạnh, sinh năm 1993, tốt nghiệp Kỹ Sư Địa chính – Môi trường, trú tại thôn Bản Cải, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Sau khi tốt nghiệp Đại học trở về, đồng chí Trần Văn Hạnh được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Phó bí thư Chi đoàn Tềnh Pò để tổ chức, duy trì và đổi mới trong công tác thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Phong Dụ còn nhiều khó khăn, Trần Văn Hạnh luôn nuôi trong mình hoài bão, quyết tâm khởi nghiệp từ chính quê hương của mình.

Với tư duy nhạy bén, nắm chắc được nội dung của Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Yên về phát triển Nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, trong đó tập trung phát triển “2 con, 1 cây” – thế mạnh của nông nghiệp huyện nhà, Trần Văn Hạnh đã mạnh dạn nghiên cứu, học hỏi kiến thức, tìm các nguồn vốn để bắt đầu khởi nghiệp từ việc chăn nuôi Gà Tiên Yên. Ban đầu, Hạnh bắt đầu chăn nuôi với quy mô gia đình: xây dựng 4 chuồng nuôi, mỗi chuồng 120m² trên diện tích vườn đồi rộng 2ha. Mỗi năm xuất bán ra thị trường khoảng 4.000 gà thương phẩm, doanh thu đạt 1.040.000.000đ/ năm. Lợi nhuận thu về ước tính khoảng 200.000.000 đ/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 19%, giải quyết việc làm cho 2 lao động là thanh niên đang sinh sống trên địa bàn.



Mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên của đồng chí Trần Văn Hạnh.

Cuối năm 2018, Đồng chí Trần Văn Hạnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Gà Tiên Yên. Đồng chí đã nhanh chóng tiến hành kiện toàn lại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận chuyên môn của Hợp tác xã, đề xuất với UBND huyện Tiên Yên bổ sung các danh mục nội dung đăng ký sản xuất, kinh doanh (sơ chế, bảo quản sản phẩm Gà Tiên Yên) của Hợp tác xã để thuận tiện trong hoạt động và phát triển thương hiệu. Hợp tác xã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ đảm nhiệm triển khai các dự án chăn nuôi Gà Tiên Yên trên địa bàn, quản lý trên 80.000 con/năm, quản lý sản xuất trên 50 trang trại, gia trại và nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ 200 con/ năm. Thực hiện ký hợp đồng với công ty sản xuất giống Gà Tiên Yên để đảm bảo, chủ động trong cung cấp nguồn giống trong chăn nuôi, vận

động thanh niên xã triển khai chăn nuôi theo mô hình trang trại, đảm bảo khoảng cách với khu dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường. Quản lý, giám sát nghiêm quy trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm chi phí,... Đồng thời, đề xuất huyện thực hiện gắn Tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu, bao bì cho sản phẩm gà mổ hút chân không,... Huy động góp vốn xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị sơ chế, bảo quản gà, nâng cao chất lượng thương hiệu. Việc duy trì và phát triển tốt hoạt động của Hợp tác xã đã giúp giải quyết việc làm cho 200 người chăn nuôi tại các trang trại, 12 người trong khâu thu mua, chế biến, nâng cao nhận thức của nhân dân về tổ chức sản xuất hàng hóa, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển các dịch vụ Thú y, chăn nuôi, vật liệu xây dựng,...

Tháng 12/2020, đồng chí Trần Văn Hạnh là 1 trong 56 thanh niên trên toàn quốc vinh dự được nhận Giải thưởng Lương Định Của – phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen thưởng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyên giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới. Tấm gương Đoàn viên Trần Văn Hạnh là một điểm sáng của thanh trong công tác xung kích, sáng tạo, quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ huyện nhà. Hy vọng, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tấm gương thanh niên phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, xung kích trong khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương Tiên Yên.

Tinhdoanquangninh.vn

BÀI HÁT THANH NIÊN

Khơi nguồn sức trẻ

Sáng tác: Lê Tiên Tiên

Tuổi xuân hiên ngang trên khắp các miền quê hương. Bàn tay hăng say tô thắm muôn nơi. Vui ca hát chứa chan niềm hân hoan. Khơi đam mê bùng cháy.

Tuổi xuân xông pha qua những tháng ngày nắng gió. Vượt bao gian nan mang đến vinh quang. Ta chung sức góp công vì ngày mai. Thêm tươi sáng huy hoàng.

Dân giàu với nước mạnh. Phồn vinh theo đổi mới.

Khơi nguồn sức sáng tạo, niềm mê say nhiệt tình.

Cùng chung tay xây đắp quê nhà an bình. Cùng nghiêng vai sẻ chia với nhau. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Gian nan luôn bền chí, nối tiếp bước cha anh.

Cùng chung tay xây đắp công trình thắng lợi. Cùng nghiêng vai điểm tô núi sông.

Đào non hay lấp biển, vượt suối với lên ngàn. Bên nhau nguồn sức trẻ, quyết chí sẽ thành công.